

รู้จักเจ้าพิษร้าย ร้ายที่สุดในโลก

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2552

สุดยอดสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก!!



ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้ภาพของการล่าเนื้อของสัตว์ใหญ่อย่าง สิงโต หรือ เสือ เป็นภาพที่เลื่อนลางไปจากสังคม มนุษย์เราสามารถใช้ชีวิตได้ โดยไม่ต้องเกรงกลัวอันตรายจากสัตว์ใด ๆ

อย่างไรก็ตามแม้เราจะหลีกเลี่ยงพ้นจากสัตว์ใหญ่ แต่ยังมีสัตว์เล็กมากมายที่มีพิษร้ายแบบที่คาดประมาทไม่ได้ เพราะหากคุณประมาทมันนั้นอาจสร้างความสูญเสียให้กับคุณอย่างมาก ทิ้งต่อรางวัลและชีวิตและนี่คือ 9 อันดับสัตว์มีพิษที่อันตรายที่สุดในโลก มาฝาก

อันดับ 9 Puffer Fish - ปลาปักเป้า

ปลาปักเป้า คือสัตว์มีพิษที่มีคนนิยมบริโภคมาก โดยเฉพาะในแถบประเทศญี่ปุ่น (ปลาปักเป้าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า "ฟูกู") และเกาหลี (ในส่วนของภาษาเกาหลีจะเรียกว่า "บอค อัง") โดยเนื้อปลาปักเป้านั้นจริงๆแล้ว ไม่ได้มีพิษ แต่ส่วนที่มีพิษก็คือพวกผิวหนังและเครื่องในของปลาปักเป้านั่นเอง แต่พิษเหล่านี้มักจะซึมเข้าไปในเนื้อตอนแล พ่อครัวที่จะแลปลาปักเป้าต้องมีใบอนุญาตกันเลย ถ้าหากกินพิษของปลาปักเป้าไป อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ในทันที

อันดับที่ 8 Poison Dart Frog - กบลูกดอก

กบลูกดอกสีน้ำตาลเงินนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลาง และได้ เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมาก พิษของกบลูกดอก 1 ตัว สามารถฆาตคนได้ถึง 10 คนและหนูถึง 20000 ตัว พิษของมันเพียง 5 ไมโครกรัม (เทากับปลายเข็ม) ก็สามารถฆาตคนและสัตว์เลื้อยลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ได้ พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอาชญาพิษของอินเดียแดง มันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอก

อันดับที่ 7 Inland Taipan - งูไทปันโพ้นทะเล

งูไทปันถูกพบได้มากในทวีปออสเตรเลีย เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมาก พิษของมันปล่อยออกมาจากการกัดหนึ่งครั้ง สามารถฆาตคนได้ถึง 100 คน หรือหนู 250000 ตัว พิษของมันสามารถฆาตคนได้ภายใน 45 นาที แต่อย่างไรก็ตาม งูไทปันเป็นงูที่ค่อนข้างขี้อาย ไม่เคยมีการบันทึกว่ามีคนตายจากพิษของมัน

อันดับที่ 6 The Brazilian wandering spider - แมงมุมบราซิล

แมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วย ได้รับกรบันทึกลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของมันมีพิษทำลายประสาท พวกมันจะอันตรายอย่างมาก เพราะโดยนิสัยของมันแล้วมันชอบแอบอยู่ตามรองเท้า ตุ๊กตา แม้กระทั่งในรถยนต์ พิษของมันกัดโดนกัดนอกจากจะทำให้เจ็บปวดอย่างมากแล้ว มันจะทำให้ผิวหนังของเราควบคุมไม่ได้ และ ถาวรอตตายจากการโดนมันกัด มันก็จะทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ



อันดับ 5 Stonefish - ปลาหิน

ถ้าแข่งกันในเรื่องของความสวยงามแล้ว ปลาหิน ท่าทางจะแพ้อย่างขาดลอย แต่ถ้าวางกันเรื่องความรุนแรงของพิษแล้วละก็ เจ้าปลาหินไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน มันได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของปลาหินนี้จะอยู่ในหนามของตัวมันเอง มีคนบอกว่า ถ้าคุณโดนมันแทงเข้าจะกัด คุณจะไต่ลมรสความเจ็บปวดเท่าที่มนุษย์จะเจ็บได้เลยทีเดียว นอกจากจะเจ็บสุดๆ แล้ว มันจะทำให้คุณเป็นอัมพาต แล้วยังตายได้ในที่สุด

อันดับที่ 4 ได้แก่ Death Stalker Scorpion -แมงป่องพันธุ์ เดธ สตอลเกอร์

แมงป่องโดยทั่วไปนั้น ถึงแม้ว่าจะโดนกัด พิษของมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรมนุษย์ได้มากนัก

อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย แต่.....มันไม่ใช่สำหรับแมงป่องพันธุ์ เดธ สตอลเกอร์ เลย เพราะพิษของมันสามารถทำลายระบบประสาทได้ ญาคูโดนมันกัด คุณจะปวดอย่างมหาศาล จากนั้นจะตามมาด้วยอาการไขว้เขว เป็นอัมพาต และตายในที่สุด แต่ถึงแม้มันจะร้ายแรงมาก แต่มันก็ไม่สามารถขามมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ได้ แต่มันจะเป็นอันตรายต่อเด็ก ทารก คนแก่ อย่างมาก ถึงแม้ว่ามันไม่สามารถที่จะฆ่าผู้ใหญ่ได้ แต่มันก็ทำให้เป็นอัมพาตได้นะ

อันดับที่ 3 Blue-Ringed Octopus - ปลาหมึกแหวนน้ำเงิน

ปลาหมึกแหวนน้ำเงินนั้นมีขนาดเล็กมาก ขนาดประมาณลูกกอล์ฟเท่านั้นเอง แต่ขนาดไม่ใช่ปัญหาสำหรับความรุนแรงของพิษมันเลย เพราะพิษมันสามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาที และที่สำคัญมันยังไม่มียาแก้พิษ ถ้าโดนปลาหมึกแหวนน้ำเงินกัดละก็ คุณจะไมรู้สึกเจ็บปวดอะไรมากหรอก แต่วาพิษมันจะเริ่มทำลายระบบประสาทของคุณ หลังจากนั้นคุณก็จะรู้สึกอ่อนแอ และคุณก็จะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ ระบบหายใจการจะเริ่มล้มเหลว หลังจากนั้น ก็ตายในที่สุด

อันดับที่ 2 Marbled Cone Snail -หอยเต่าปูนลายหินอ่อน

หอยเต่าปูน ตัวเล็กๆสีส้มสวยงาม แต่!!!พิษของมันนะหรือ เพียงแค่หยดเดียว สามารถฆ่าคนได้ถึง 20 คน ถ้าคุณเล่นน้ำที่ทะเลที่มันค่อนข้างชุกชุม แล้วเห็นเจ้าตัวน้อยๆ อยาคิดที่จะหยิบมันมาเล่นเลยนะครีบ แค่มันอยู่ห่างๆก็พอแล้ว เพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานละก็ คุณจะปวดหลังจากนั้นก็เริ่มบวม ระบบการหายใจเริ่มล้มเหลว ร่างกายจะคันหยุกหยิก เป็นอัมพาต แล้วยังตายในที่สุด อยากรู้ก็ตามมีรายงานว่ามีแค่ 30 คนเท่านั้นที่ตายเพราะหอยเต่าปูน

อันดับที่ 1 King Cobra - งูจงอาง

จงอางหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Ophiophagus hannah เป็นงูพิษที่มีลำตัวยาวที่สุดในโลก ด้วยขนาดโตสุดที่ 5.6 เมตร งูจงอางนั้น เรารู้กันว่าอาหารโปรดของมันก็คือ งู !!! นั่นหมายความว่า มันกินสัตว์ตระกูลเดียวกัน และเพียงแค่มันโดนมันกัดเพียงครั้งเดียว ก็ทำให้คนตายได้อย่างงายๆ และพิษของมันนั้น สามารถฆ่างูที่โตเต็มวัยได้เพียงแค 3 ชั่วโมง ที่สำคัญ มันพบได้ทั่วไป ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย



งูจงอาง

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย :PUTT2PUTT (ทีมงาน TeeNee.Com) โปสเมื่อ [วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม

Posted by : EZ-Friends

เวลา : 07:39